



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป

โทรศัพท์ 8129, 8130

ที่ อว 7601.4/251

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เรื่อง การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2

(เชื้อก่อโรค COVID 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

เรียน คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/หน่วยงาน/งาน

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งตามนัยหนังสือด่วนที่สุด ที่กค 0408.4/35378 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมติคงมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคฯ และปรับเปลี่ยนมาตรการและการจัดการขององค์กร โดยกำหนดมาตรการองค์กรสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้เน้นการทำงานนอกสถานที่ (Work from Home) อย่างต่อเนื่อง หากพนักงานของ ภาครัฐ/เอกชนที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อมก่อนคลายล็อกดาวน์

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการตามมติคณะกรรมการฯ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าชุดตรวจฯ ได้นั้น

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้หน่วยงานใน มจธ. รับทราบและกำหนดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) (ดังรายละเอียดแนบ 1) ทั้งนี้ให้หน่วยงานเบิกจ่ายได้ในอัตราชุดละไม่เกิน 300 บาท (สามร้อยบาท) โดยคำนึงถึงความจำเป็น ประหยัดและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติข้างต้นจะขอขอบคุณยิ่ง

นางสาวสำราญ แซ่เตียว
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

1. การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK ใช้สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่รวมถึงบุคคลภายนอก/นักศึกษา ที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
2. การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตามระเบียบวิธีการทางพัสดุ และเบิกจ่ายในหมวดค่าวัสดุ ในอัตราชุดละไม่เกิน 300 บาท โดยคำนึงถึงความจำเป็น ประหยัดและสมประโยชน์ของทางราชการ
3. การจัดซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน จะต้องดำเนินการควบคุมให้มีการเบิกชุดตรวจ ATK ให้สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตามจริง ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางฯ และต้องพร้อมสำหรับการตรวจสอบ หากหน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจ

ว.ร.๐๖

สำนักงานคลัง
เลขที่รับคลัง 432
วันที่ 3.1 ส.ค. 2564
เวลา

มจร. กลุ่มงานการประมวล
เลขที่รับ 3107
วันที่ 26 ส.ค. 2564
เวลา 15:16

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๔๓๗/๔



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบสรุปผลการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมติให้คงมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปรับเพิ่มมาตรการ และการจัดการขององค์กร โดยกำหนดมาตรการองค์กรสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เน้นการทำงานนอกสถานที่ (Work from Home) อย่างต่อเนื่อง และพนักงานของภาครัฐ/เอกชน ที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการคลายล็อกดาวน์

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมติกำหนดมาตรการองค์กรสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้พนักงานของภาครัฐ/เอกชน ที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอขอมความเข้าใจว่า การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายค่าวัสดุตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๗ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

แบบตรวจ ...

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการดำเนินการควบคุมให้มีการเบิกจ่าย
ค่าชุดตรวจ ATK ดังกล่าวให้สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานจริงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๐